

Số: /BC-SVHTTDL

Lai Châu, ngày 15 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 668/KH-SVHTTDL ngày 19/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Nhận thức được tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và tầm quan trọng của việc tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động và Nhân dân. Để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản¹ để các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố quan tâm tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nói chung và Nhân dân trên địa bàn nói riêng về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế sử dụng, không sử dụng thuốc lá tại trụ sở làm việc, tại gia đình và nơi công cộng, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

¹ Kế hoạch số 668/KH-SVHTTDL ngày 19/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021-2022; Kế hoạch số 1481/KH-SVHTTDL ngày 31/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 -2024; Công văn số 547/SVHTTDL – QL VH&GD ngày 08/4/2022 của Sở VHTTDL về việc tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công văn số 793/SVHTTDL - TTr ngày 24/5/2022 của Sở VHTTDL về việc tuyên truyền, thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022”; Báo cáo 858/BC-SVHTTDL ngày 02/6./ 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá 6 tháng đầu năm; tuyên truyền, thực hiện Luật PCTH thuốc lá, hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022”, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

- Hướng ứng Tháng hành động Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5 hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện ký cam kết thi đua với nội dung **“XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KHÔNG KHÓI THUỐC”** để lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp là thành viên BCD PCTL của Sở có trách nhiệm tuyên truyền, giám sát công chức, viên chức, lao động thực hiện nội dung đã cam kết nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

2. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố nơi sinh sống và cộng đồng dân cư về tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đảm bảo phù hợp các nhóm đối tượng.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị sự nghiệp lồng ghép nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị với tuyên truyền về cơ sở có nội dung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, tổ chức lễ hội, các Ngày hội lớn của Tỉnh do Sở chủ trì tham mưu thực hiện và các hoạt động thể dục thể thao, giải thi đấu trên địa bàn do ngành tổ chức.

- Tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị, cuộc họp giao ban, các hoạt động sinh hoạt khác.

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài, ảnh trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng và người xung quanh; các bệnh liên quan đến thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá.

- Hàng năm, căn cứ Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Thanh tra Sở đã lồng ghép tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá tại cơ sở kinh doanh, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng...

- Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động, pa nô, áp phích, băng zôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá; Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

Kết quả cụ thể:

+ Ban hành hướng dẫn tuyên truyền tháng, quý có lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các phòng, đơn vị đã chủ động treo biển “Cấm hút thuốc” tại các phòng làm việc, phòng hội trường, ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc và những nơi quy định cấm hút thuốc như bệnh viện, trường học, nơi đông người... toàn ngành đã tập trung tuyên truyền cho Nhân dân tại cơ sở. Cụ thể: thực hiện 590 buổi chiếu phim lưu động; lồng ghép 100 buổi tuyên truyền lưu động; 160 buổi hướng dẫn văn hóa, văn nghệ; 80 buổi biểu diễn nghệ thuật; tổ chức thành công 03 Hội thi, hội diễn cấp tỉnh. Qua các hoạt động chuyên môn và các Hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực ngành đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân và các đoàn tham gia nâng cao ý thức tự giác trong việc không hút thuốc tại nơi đông người.

Xây dựng 01 tiểu phẩm “Từ bỏ đê có ngày mai” dự thi cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

+ Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Thanh Tra Sở phối hợp với phòng PA03 Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra **96** cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, gồm: khảo sát 01 Điểm du lịch Bản Gia Khâu 1 (nằm trong Hệ thống hang động Giao Khâu 1), Gia Khâu 1, xã Sùng Phài; kiểm tra **95** cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo (huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ 21 cơ sở; huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường 23 cơ sở; thành phố Lai Châu 39 cơ sở và 13 điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh (cụ thể: lĩnh vực lưu trú du lịch 35 cơ sở; điểm, bản du lịch 13 cơ sở; Karaoke 32 cơ sở; quảng cáo 15 cơ sở; lĩnh vực thể thao 01 cơ sở).

Qua kiểm tra, giám sát, các cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, có treo biển cấm hút thuốc lá tại quầy lễ tân, trong phòng nghỉ tại cơ sở lưu trú du lịch, trong phòng hát Karaoke...không quảng cáo thuốc lá tại cơ sở. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo quy định của pháp luật, lồng ghép

tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của BCD phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh, sự quan tâm của Lãnh đạo Sở về công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc của các phòng, đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, bao gồm thuốc lá điều truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha đối với sức khỏe con người và môi trường, từ đó số công chức, viên chức trong ngành sử dụng thuốc lá giảm so với giai đoạn 2020-2021, hạn chế số lượng công chức, viên chức sử dụng thuốc lá hoặc không hút thuốc lá nơi làm việc.

2. Hạn chế, nguyên nhân

- Một bộ phận công chức, viên chức và người lao động chấp hành chưa nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Không có kinh phí giành cho công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, tài liệu tuyên truyền còn hạn chế.

- Hoạt động tuyên truyền chủ yếu lồng ghép trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá vào tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ tại cơ sở thuộc lĩnh vực ngành còn ít và chưa thường xuyên.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị BCD Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Lai Châu tiếp tục quan tâm, tổng hợp dự toán kinh phí tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024 của Sở trình BCD PCTH thuốc lá Trung ương xem xét.

2. BCD PCTH thuốc lá Trung ương quan tâm cấp kinh phí tuyên truyền bằng zôn, pano, áp phích để Sở chủ động triển khai thực hiện trong năm 2023 - 2024.

3. Cấp kinh phí cho Sở VH TT&DL tổ chức lớp tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các địa phương nhất là các Bản du lịch cộng đồng để nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản có liên quan về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá với công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa thông qua các đợt chiếu phim, tuần phim, các buổi tuyên truyền lưu động, đưa thông tin tuyên truyền về cơ sở, biểu diễn nghệ thuật...theo Kế hoạch của ngành năm 2022 và năm 2023.

3. Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 1481/KH-SVHTTDL ngày 31/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024.

5. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và mỗi cá nhân trong việc giám sát thực hiện hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá (*việc ký cam kết không hút thuốc lá, treo biển cấm hút thuốc, hút thuốc lá nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức lao động tại các phòng, đơn vị, phòng văn hóa, thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, bình xét thi đua có tiêu chí thực hiện cam kết không hút thuốc lá của CC-VCLĐ*).

6. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023 lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật phòng chống tác

hại của thuốc lá đối với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố (việc tuyên truyền, quán triệt, ký cam kết, treo biển cấm hút thuốc tại trụ sở làm việc, công tác hướng dẫn cơ sở về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) việc quảng cáo thuốc lá tại cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn được kiểm tra.

7. Chủ động, tích cực tham gia Đoàn Giám sát của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Lai Châu giám sát việc tuyên truyền, thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

8. Kịp thời sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Sở VH&TTDL năm 2022. Ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023. Triển khai thực hiện Cụm pa nô, áp phích, băng zôn, phướn (nếu được cấp kinh phí) để kịp thời tuyên truyền phục vụ cơ sở năm 2023.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ PCTHT;
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VH&TT&TT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Mạnh Hùng